



# AITI

Advising Investment and Trade Institute by TAC

20 ธันวาคม 2561

## สรุปข่าวเด่น

ไทยพาณิชย์ จับมือ วิก ยกระดับบริการรับโอนเงินข้ามประเทศจากทั่วโลก สู่กลุ่มลูกค้าด้วยบล็อกเชน

EPCO-CSS ผนึกกำลังลุยโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 99.2 MW

พาณิชย์ จัด 2 กิจกรรมหลักเดินหน้าขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาวในปี 62

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%

พณ.เดินหน้าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว

ดัชนีอูตา พ.ย. สูงสุดในรอบ 66 เดือน

PTTGC ตั้ง บ.ย่อย PM Myanmar รองรับการค้านำเข้า-ส่งออก พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ในเมียนมา

ทีเอ็มบี สนับสนุนการลงทุน ชิมเพิล ฟู๊ดส์ สร้างโรงงานผลิตน้ำนมอัลมอนด์ คั่นสดแห่งแรกในอาเซียน

เปิดเฟสตีवलข้าวและเปิดตัวเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนาม

ต่างชาติถือหุ้น "นครชัยแอร์" เทียวเมืองรอง

กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 7 ปี

## ไทยพาณิชย์ จับมือ ริง ยกระดับบริการรับโอนเงินข้ามประเทศจากทั่วโลก สู่กัมพูชาด้วยบล็อกเชน



ธ.ไทยพาณิชย์ เดินหน้าลุยบริการรับโอนเงินข้ามประเทศด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งกัมพูชาพาณิชย์ ธนาคารในเครือ ผนึกพันธมิตรกับ ริง กัมพูชา ผู้นำทางด้านบริการให้บริการโอนเงินของกัมพูชา นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าพัฒนาบริการรับโอนเงินจากทั่วโลกไปยังกัมพูชา ด้วยจุดเด่นรับเงินไว รับได้จากทั่วโลก โดยมีธ.ไทยพาณิชย์ เป็นศูนย์กลางการรับและกระจายเงินโอนผ่านระบบบล็อกเชน ทั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการโอนเงินในอาเซียน โดยพิธีลงนามความร่วมมือ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/prg/2930933>

20/12/61

## พาณิชย์ จัด 2 กิจกรรมหลักเดินหน้าขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาวในปี 62



กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีแผนที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ สปป.ลาว เพื่อผลักดันให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เน้นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน เพราะไทยมีถึง 12 จังหวัดที่ติดกับพรมแดน สปป.ลาว ทำให้มูลค่าการค้าชายแดน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนการเพิ่มมูลค่าการค้า ได้กำหนดแผนงาน ในปี 62 จำนวน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ การลงทุน การหาช่องทางขยายธุรกิจ การจับคู่และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2562 และจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน นอกจากนี้ ยังจะช่วยส่งเสริมให้มาศึกษาดูงานด้าน E-Commerce ในไทย ซึ่ง สปป.ลาวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และจะนำไปปรับใช้ต่อไป

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq03/2930817>

20/12/61

## พณ.เดินหน้าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว



อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยกรมฯ มีแผนที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้ สปป.ลาว หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายจะเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกัน และมีการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง ประชากรทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกัน ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกันได้กำหนดแผนงานส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปี62 จำนวน 2 กิจกรรมหลัก คือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ และการเสวนาศักยภาพเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-สปป.ลาว โดย ในช่วง 10 เดือนปี 61 ทั้ง 2 ประเทศ มีมูลค่าการค้ารวมกันกว่า 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : [www.innnews.co.th](http://www.innnews.co.th) Wednesday, December 19, 2018 16:32

19/12/61

## PTTGC ตั้ง บ.ย่อย PM Myanmar รองรับการค้านำเข้า-ส่งออก พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ในเมียนมา



บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) แจ้งว่าบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีการจัดตั้งบริษัท Polymer Marketing Myanmar Company Limited (PM Myanmar) ซึ่งเป็นการลงทุนโดย PTTPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 และมีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 5,000,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินธุรกิจและได้รับใบรับรอง/ใบอนุญาต ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 17 ส.ค 61 และดำเนินการชำระค่าหุ้นครั้งแรก ในวันที่ 18 ธ.ค 61 จำนวน 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยในส่วนที่เหลือจะเรียกชำระตามแผนการใช้เงินในอนาคต ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าชาย นำเข้า-ส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq10/2930607>

20/12/61

## เปิดเฟสตีवलข้าวและเปิดตัวเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนาม



จากมหกรรมข้าวเวียดนามครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การเกษตร เกษตรกรและชนบทพัฒนาอย่างยั่งยืน ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ระบุว่าภายในกรอบของงานนี้คือการเชื่อมโยงศักยภาพและจุดแข็งของเศรษฐกิจ วัฒนธรรมของเวียดนามไปสู่ต่างประเทศ รวมถึงหารือกับผู้ประกอบการของท้องถิ่นเพื่อหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาการประกอบธุรกิจ โดยปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยจังหวัดลองอันผลิตข้าวมีมูลค่ารวมถึง 2.5 ล้านตันต่อปี ทางเวียดนามหวังว่าตลาดต่างประเทศจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดข้าวของเวียดนาม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่มา : <http://vovworld.vn/th-TH/ชาวเคน/เปิดเฟสตีवलข้าวและเปิดตัวเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนาม-709064.vov>

19/12/61

## EPCO-CSS ผนึกกำลัง ลุยโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 99.2 MW



บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) และ บมจ.คอมมิวนิคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวัตต์ ระหว่างบริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บมจ.คอมมิวนิคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) โดยมี ผอ. ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 4 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/prg/2930107>

20/12/61

## ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%

ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ประกาศปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50 % ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 4 ในรอบปี 2018 และเป็นครั้งที่ 9 นับตั้งแต่ที่เฟดเริ่มปรับนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติในเดือนธันวาคม 2015

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5c1aee5de3f8e4e9070e5c42>

20/12/61

## ดัชนีอุตสาหกรรม พ.ย. สูงสุดในรอบ 66 เดือน



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ระดับ 93.9 เพิ่มขึ้นจากระดับ 92.6 ในเดือน ต.ค. โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ จากการสำรวจ ในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และสูงสุดในรอบ 66 เดือน นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 56 ผลจากการเร่งผลิตเพื่อชดเชยวันทำงานที่น้อยในช่วงเดือนธันวาคม และการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มอยู่ที่ระดับ 107.4 เพิ่มขึ้นจาก 106.7 ในเดือนตุลาคม แสดงถึงความเชื่อมั่นในอนาคตต่ออยู่ที่ระดับที่ดี ผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค

ที่มา : <https://www.thaipost.net/main/detail/24578>

20/12/61

## ทีเอ็มบี สนับสนุนการลงทุน ชิมเพิล ฟู้ดส์ สร้างโรงงานผลิตน้ำนมอัลมอนด์คันส์สดแห่งแรกในอาเซียน



ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับ บริษัท ชิมเพิล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มนมอัลมอนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง ภายใต้แบรนด์ 137 Degrees ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นผู้บุกเบิกเทรนด์การดื่มนมอัลมอนด์ในไทย เพื่อดำเนินการสร้างโรงงานผลิตน้ำนมอัลมอนด์คันส์สดแห่งแรกในอาเซียนที่ครบวงจรและทันสมัย ด้วยเครื่องจักรนำเข้ามาตรฐานระดับสากลรองรับการขยายตัวการผลิตเพื่อการส่งออกเครื่องดื่มนมอัลมอนด์ไปทั่วโลก และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี62

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/prg/2930920>

20/12/61

## ต่างชาติฮิตนั่ง "นครชัยแอร์" เที่ยวเมืองรอง



นครชัยแอร์เผยแพร่ทัวร์พินพิกรายได้รับอานิสงค์ท่องเที่ยวเมืองรอง ผู้โดยสารต่างชาติพุ่ง 10% จับมืออะเมซอน-ร้านฟาสดูส์เปิดในสถานีขนส่งภูธร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน ในปี61 ภาพรวมถือว่าค่อนข้างดีจากรายได้ 1,800 ล้านบาท จากปี 60 มีรายได้ 1,700 ล้านบาท จากปริมาณผู้โดยสารที่เติบโต 3% ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% บวกกับนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองอย่าง จ.นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ย 10,000 คนต่อวัน หรือปีละ 3 ล้านกว่าคน สำหรับแผนดำเนินธุรกิจในปี62 จะลงทุนมากกว่า 225 ล้านบาทในการซื้อรถโดยสารใหม่ เปิดเส้นทางเมืองรอง 2-3 เส้นทาง เตรียมจับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อเปิดร้านอาหาร ร้านค้าปลีกภายในสถานีเดินรถต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น อะเมซอน และร้านฟาสดูส์เอแอนด์ดับบลิว

ที่มา : <https://www.dailynews.co.th/economic/683402>

20/12/61

## กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 7 ปี



คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากระดับร้อยละ 1.50 เป็นระดับร้อยละ 1.75 เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ปี เพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) ในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ผลของการปรับในครั้งนี้ ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี62 ท่ามกลางระดับสภาพคล่องในตลาดการเงินในระดับสูง ขณะที่มองว่า กนง. น่าจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในช่วงครึ่งแรกของปี62 ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้คงเป็นไปในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง และจะประเมินความพร้อมของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ก่อนที่จะมีการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปี62

ที่มา : <http://www.thansettakij.com/content/363579>

20/12/61